

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2014

## THƯ NGỎ

V/v phát động đóng góp ủng hộ xây dựng “Vườn hoa SPKT”

Kính gửi: Quý anh/ chị Cựu sinh viên

Là một trong số ít trường đại học khu vực phía Nam có diện tích rộng với hơn 17ha, trong đó một phần lớn được sử dụng làm khuôn viên cây xanh, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM được nhắc đến nhiều không chỉ bởi chất lượng đào tạo, mà còn bởi vẻ thơ mộng của một công viên đại học. Nhiều thập niên đã trôi qua, ký ức về ngôi trường rợp bóng cây xanh vẫn còn mãi trong tâm trí thế hệ đi trước và chắc chắn cũng là kỷ niệm của các thế hệ mai sau. Từng mảng xanh quý giá, từng gốc cây ghé đá đã in dấu những kỷ niệm của thời sinh viên nhọc nhằn nhưng lãng mạn.

Để duy trì cảnh quan ấy và cũng giúp ngôi trường thân yêu của chúng ta ngày càng đẹp hơn, Ban Giám Hiệu phát động phong trào quyên góp từ các sinh viên, cán bộ viên chức, đặc biệt là các anh/chị cựu sinh viên xây dựng “Vườn hoa SPKT”. Mỗi người hãy cùng chung tay với nhà trường qua việc đóng góp bằng tiền mặt để mua cây kiểng hoặc chậu hoa, nhằm có một sự thống nhất chung theo quy hoạch vườn hoa, cây kiểng của nhà trường.

Mọi sự đóng góp của quý anh/ chị cựu sinh viên đều được nhà trường trân trọng, sử dụng đúng mục đích, chắc chắn anh/ chị sẽ rất hài lòng khi quay trở lại trường, thấy trường mỗi ngày mỗi đẹp hơn, thân thiện hơn, anh/chị sẽ tự hào vì mình là cựu sinh viên của trường.

Cuối cùng, Ban Giám Hiệu chúc quý anh/ chị thành công trong sự nghiệp, thành đạt trong cuộc sống.

Mọi sự đóng góp và các thông tin về hoạt động của Ban liên lạc Cựu sinh viên anh/ chị vui lòng xem tại: [www.facebook.com/cuusvspkthcm](http://www.facebook.com/cuusvspkthcm)

Số tài khoản của Quỹ để tiếp nhận tiền đóng góp ủng hộ như sau:

- Chủ tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM.
- Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Tp. HCM; ĐT:+84(08)38.962.166; Fax: +84(08)38 964 922.
- Số tài khoản: 3141 0001 800857 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn.
- Nội dung chuyển tiền: Tiền đóng góp ủng hộ xây dựng “Vườn hoa SPKT”

Trân trọng!



PGS.TS. Đỗ Văn Dũng